

Số: 142 /UBND-CA
V/v tăng cường thực hiện
tân công truy quét tội phạm

Cẩm Xuyên, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, đoàn thể cấp huyện.

Thực hiện đợt cao điểm tân công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an huyện đã tham mưu triển khai, chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, đã khám phá nhanh một số vụ việc xảy ra trên địa bàn ...góp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai đợt cao điểm ở một số đơn vị, xã, thị trấn hiệu quả chưa cao; nhất là cấp ủy, chính quyền và một số ban, ngành ở cơ sở chưa thực sự vào cuộc; qua kiểm tra nhiều đơn vị chưa tổ chức triển khai, chưa ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể... để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đang còn giao khoán cho lực lượng Công an xã, thị trấn; công tác tuyên truyền, ký cam đảm bảo ANTT, không mua bán, tàng trữ, đốt pháo chưa được các xã, thị trấn chú trọng tổ chức thực hiện hoặc có thực hiện nhưng đang còn hình thức, dàn trải, chưa trọng tâm, đúng diện đối tượng.

Dự báo càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng tăng, nhất là giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh bạc, vi phạm TTATGT, cháy nổ... Đặc biệt là mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép; trong gần một tháng qua trên địa bàn huyện đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ 12 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ hơn 42 kg pháo các loại. Tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo sẽ còn phức tạp, nếu tổ chức triển khai không quyết liệt thì trong dịp Tết tình trạng nổ pháo sẽ diễn ra nhiều nơi gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm tân công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn đang nổi lên hiện nay, nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân bình an. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường

học tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau đây:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn phải ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015”; trong đó tập trung 3 chuyên đề chính: “Buôn bán, tàng trữ, đốt pháo; buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm” nhằm nâng cao hơn nữa sức mạnh, trách nhiệm, hiệu lực của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự và các đoàn thể soát xét lên danh sách các hộ kinh doanh, các chủ doanh nghiệp, các chủ tàu thuyền đi làm ăn các tỉnh bạn và các cá nhân đi lao động tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan về nước...có nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoặc những gia đình hàng năm thường đốt pháo trái phép để tổ chức tuyên truyền, ký cam kết và có biện pháp răn đe; nếu gia đình nào, đối tượng nào không chấp hành, không hợp tác thì báo cáo danh sách về Công an huyện để tham mưu giải pháp xử lý triệt để. Đồng thời huy động lực lượng Công an viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ trưởng các tổ liên gia và các hội viên của các đoàn thể để tổ chức tuần tra, canh gác, phát hiện, đấu tranh và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra phức tạp về ANTT không kịp thời giải quyết, để xảy ra tình trạng đốt pháo, thả đèn trời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và cấp ủy cơ sở.

3. Công an huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề có liên quan đến ANTT. Cần lựa chọn địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm để tập trung tấn công trấn áp; cần chủ động tập trung phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm như: buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; xác minh, điều tra các đường dây nghi vấn tàng trữ, mua bán pháo, các kho chứa pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm...Tăng cường TTKS vũ trang, khép kín địa bàn, nhất là trong những giờ cao điểm để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTATGT, TTCC. Phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp để triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh,

trật tự tại cơ sở. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng nổ mìn, đốt pháo trái phép, đốt và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và các phương tiện truyền thông các xã, thị trấn, các trường học tổ chức tốt công tác tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật thường diễn ra trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Nhất là quy định của Nhà nước về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời trái phép để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và thực hiện. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các cá nhân điển hình trong phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và đảm bảo TTATGT....

5. Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện kịp thời điều tra, truy tố, xét xử điếm, lưu động các vụ án gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là các vụ có liên quan đến buôn bán, tàng trữ, đốt pháo trước Tết Nguyên đán Ất Mùi...nhằm răn đe và giáo dục, phòng ngừa chung.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường học thực hiện nghiêm túc công văn này. Giao Công an huyện thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên tại các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BGĐ Công an tỉnh;
- TT. Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, Công an huyện. /

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hải

